

Welcome to West Seattle Halal Market



Cửa hàng tạp hóa Halal thân thiện của khách:
Cửa hàng tiện lợi trong khu vực của bạn cung cấp hàng halal và kosher : thịt, trứng, sữa, nước trái cây, sản phẩm, gia vị, hàng khô, hàng gia dụng và các đặc sản nhập khẩu từ các nước Châu Phi và Trung Đông..



WEST SEATTLE HALAL MARKET

9405 16th Ave SW
Seattle, WA, 98106
(206) 767-1936

OPEN: Mở cửa hàng ngày từ 9:30 sáng đến 10:30 tối. Đóng cửa Thứ Sáu từ 12:00 tới 01:00 giờ trưa.

Giờ mở cửa đặc biệt trong tháng Ramadan (Ramadan là tháng thứ chín trong lịch Hồi giáo, mỗi ngày của tháng thánh lễ Ramadan, người Hồi giáo bắt đầu nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến hoàng hôn để tránh những đam mê và dành thêm thời gian để cầu nguyện

Tiền mặt; chi phiếu; thẻ tín dụng; chương trình WIC; và phiếu thực phẩm



Đầy đủ các loại thực phẩm Halal

“Tôi có thể bắt đầu với 50 cân Anh củ hành tây, và sẽ bán hết trong vòng hai ngày”, Shakir

Mohamud nói. Ông là người đồng sở hữu của cửa hàng đang phát triển West Seattle Halal Market, một tiệm tạp hóa gia đình với đầy đủ các loại thịt halal và gia vị, trái cây, rau quả tươi, trứng từ nhữnh trang trại địa phương, sữa kosher, và rất nhiều sản phẩm trong tủ đựng thức ăn.

Chợ West Seattle Halal Market có đầy ắp các thùng rau với khoai tây nâu đỏ, khoai lang, củ hành tây, tỏi, rau bina, bông cải xanh, cà chua, táo, chuối, nho, và chanh. Các loại nước ép trái cây tươi được lưu trữ trong tủ lạnh bên cạnh trứng từ (trang trại) Stiebrs Farm ở Yelm, và sữa kosher được chúng nhận và pho mát từ các (trang trại) Medosweet Farm ở Kent. Các sự lựa chọn thức ăn đông lạnh bao gồm các loại thịt halal và kosher, bánh mì, và các thức ăn chế biến như kababs, samosas, paratha, pita, thịt bò links và patties, và thịt gà cốm. “Chúng tôi luôn mở rộng và thêm những mặt hàng mới được chương trình WIC phê duyệt trên kệ của chúng tôi”, Shakir nói. Ông dự trữ ngũ cốc, đậu, đậu lăng, nguyên hạt, gạo, mì ống, bột mì, đường, dầu ăn, dấm, mật ong, cà phê, trà, sữa bột, thức ăn trẻ em và sữa bột, ba loại chà là ngọt ngào, và rất nhiều loại gia vị chất lượng để chọn (từ bột gia vị đến gia vị hỗn hợp). Hàng gia dụng, dụng cụ nấu nướng, và quần áo cũng có sẵn gần gang hàng đồ khô.

Tại tiệm West Halal Market khách hàng có thể chọn những miếng thịt dê và bò, được giết một cách nhân đạo, nhập khẩu từ nước ngoài. Thực đơn bao gồm: hilib ari (dê), hilib lo (thịt bò), saqaar (thịt bò thái hạt lựu), esteek (bít tết Ý: thịt bò mềm, cắt từng miếng nhỏ), shiid-shiid (thịt bò băm), oodcak (nghĩa đen là “nấu thật chín”, thịt cắt nhỏ để hầm), kalyo (thận) và beer (gan) của cừu hoặc dê. Cá hồi và gà vườn (nguyên con, đùi hoặc ức). Đối với các đơn đặt hàng đặc biệt khách hàng có thể gọi điện trước hoặc đến thẳng cửa hàng. Tại các quầy tính tiền khách hàng có thể có cuộc thảo luận thân thiện về cách nấu ăn theo công thức và những lợi ích của thực phẩm lành mạnh. “Ở Somalia ta thường thấy những người cao tuổi mang tỏi trong túi của họ như kẹo”, Shakir nói, “nó giúp họ đều hòa huyết áp cao.”

Shakir có kiến thức thực tiễn về sức khỏe qua việc ăn uống lành mạnh có được từ công việc của ông như một người bán thực phẩm cũng như là một người cha trong gia đình. “Ở nhà, chúng tôi luôn có một giỏ trái cây trên bàn”, Shakir cười, “và mỗi tuần vợ tôi đều nấu cả một nồi rau dền lớn để chúng tôi có thể thêm vào bất kỳ trong buổi ăn nào.”

HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀ SẢN PHẨM MIỀN TÂY BẮC

Tiệm West Seattle Halal Market nhập khẩu những đặc sản đặc biệt mang những hương vị quốc tế đến khu phố White Center. Tủ đựng thức ăn được bổ sung với những sản phẩm nấu ăn từ Châu Phi, Ấn Độ, Mỹ Latin và Địa Trung Hải: bơ, sữa trâu, dầu ô liu, dầu mè, tahina, và nước cam, cộng với những loại sản phẩm như bánh quy và cookie từ Ý, kem pho mát Puck lấy lan từ UAE và bơ hạt dẻ Armella từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hương vị địa phương bao gồm bánh mì của lò bánh An Xuyên Bakery ở Portland, OR, và tortillas từ xưởng La Mexicana Tortilla Factory ở White Center. Những hàng gia dụng thiết yếu như giấy, tã lót, các chất tẩy rửa và đồ lau chùi cũng có nằm dọc theo gian hàng nhập khẩu như miswaks (kem đánh răng), bakhour (nhang hương) và quần áo truyền thống châu Phi.



White Center

GROWING A GLOBAL VILLAGE
GLOBALLY DELICIOUS PRODUCE



healthy  foods here
BUSINESS SUPPORT



King County FOOD & FITNESS Initiative